
Stjórnarfundur þriðjudaginn 15 júní kl 20. Símafundur.

Mætt: Sverrir, Margrét, Pétur og Lilja sat fundinn.

1. Æskulýðsnefnd hafði sambandu um námskeið og þjálfun yngri félaga.

2. Fjármál.

3. Formaður átti fund með tengilið Kópavogsbæjar um félagssvæðið.

4. Æskulýðsnefnd stóð fyrir sölu á merktum úlpum ofl. Vel gert og félagið vill koma meira að
þessu.

5. Önnur mál.

Fundi lokið kl 20.50

Sverrir ritaði fundargerð.


